



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ สำนักปลัดจึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ผลดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปรับปรุงระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติราชการเป็นประจำ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ระเบียบแนวทางที่แก้ไขใหม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน	ใช้สื่อโซเชียลในการประชาสัมพันธ์สื่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติราชการ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องดำเนินการควบคุมต่อไป เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติได้ตลอดปีงบประมาณ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจเกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ อาจที่ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับหรืออาจเป็นคู่กรณีคู่ค้า
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ และไม่กลัวความผิดเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับความผิด ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนเรื่องทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจเกิดการไม่นำเงินรายได้ที่จัดเก็บได้คืนคลัง อบต. ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เก็บเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนชนแล้ว อาจไม่ส่งเงินคืนคลัง อบต.
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาไม่กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษทางวินัย อาญา เกี่ยวกับความผิดที่อาจเกิดขึ้นจะความเสี่ยงดังกล่าว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับความผิดฐานยกยอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับความผิดฐานยกยอก แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องดำเนินการควบคุมต่อไป เนื่องจากยังมีการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ตลอด ปีงบประมาณ
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี

เมษายน ๒๕๖๕